

ยินดีต้อนรับสู่ดะนีดิน

ประเทศนิวซีแลนด์



ในความสวยงามของธรรมชาติบนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ ดะนีดินเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีความงดงามเมืองหนึ่งของโลก เมืองที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าโอบล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ดะนีดินเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา ด้วยความอบอุ่นและผูกพันรั้งกันในชุมชน รวมถึงวิถีชีวิตที่น่าสนใจ

ชีวิตที่ดี



ประชากร

เมืองดะนีดินมีประชากรราว 133,300 คนในช่วงเวลาเปิดภาคเรียน ซึ่งเกือบหนึ่งในห้าของประชากรเป็นนักเรียนนักศึกษา ดะนีดินเป็นชุมชนที่ยอมรับและสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีประวัติศาสตร์ที่ผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับชุมชนชาวจีน อีกทั้งยังเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับเซี่ยงไฮ้ เอดินบะระ และโอทาร์

แหล่งข้อมูล: ตัวเลขประมาณการประชากร ส่วนท้องถิ่นจากสถิตินิวซีแลนด์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)



ภูมิอากาศ

ดะนีดินมีสี่ฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ละฤดูมีความสวยงามของตัวเอง ฤดูร้อนช่างอบอุ่นและมีชีวิตชีวา ส่วนฤดูหนาว อากาศเย็นสดชื่นท้องฟ้าแจ่มใส ช่วงอุณหภูมิ

ฤดูใบไม้ผลิ 12° - 17° C
ฤดูร้อน 20° - 25° C
ฤดูใบไม้ร่วง 13° - 17° C
ฤดูหนาว 4° - 13° C

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี: 812 มม
จำนวนชั่วโมงแสงแดดเฉลี่ยต่อปี: 1,585



บ้านและที่อยู่อาศัย

ราคาเฉลี่ยของบ้านอยู่ที่ \$659,950 (QV.co.nz สิงหาคม 2565)



ชีวิตที่ดี

85% ของชาวเมืองดะนีดินคิดว่าเมืองของตนเป็นสถานที่ที่น่าอยู่มาก โดยมีคะแนนสูงกว่าเมืองอื่นๆ อีกแปดเมืองของนิวซีแลนด์ในปี 2565



การเดินทาง



เวลาเฉลี่ยในการเดินทางน้อยกว่า 15 นาที

เวลาเฉลี่ยในการเดินทางโดยรถยนต์บนถนนสายหลักจากชานเมืองสู่ตัวเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วน ใช้เวลาน้อยกว่า 15 นาที เวลาเฉลี่ยในการสัญจรระหว่างมอสเทลและดะนีดิน ใช้เวลาน้อยกว่า 22 นาที

“ดะนีดินเป็นเมืองขนาดเล็กที่เปิดกว้างทางความคิด เมืองนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่มีการศึกษา รักการอ่าน ชอบการท่องเที่ยว และมีวัฒนธรรมอันดีงาม แต่กลับใช้ชีวิตที่เรียบง่าย และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ผู้คนที่นี่ให้ความสนใจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากด้วย”


คิม เฟรเซอร์ และสตีฟ แมคเคม ได้กล่าวไว้ - Claude & Co.

เมืองแห่งการศึกษา

ดะนีดินมีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะศูนย์กลางของความรู้ชั้นนำ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาของดะนีดินสามารถเสนอทางเลือกทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพในทุกระดับทั่วเขตเมือง



- ความน่าดึงดูดของการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและเตรียมมัธยม คือการเข้าถึงได้ง่ายและทันสมัย พร้อมหลักสูตรการเรียนและแผนการเรียนที่ครบถ้วนครอบคลุม
- ดะนีดินมีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั่วโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2414 โรงเรียนมัธยมศึกษาของดะนีดินมีความหลากหลายในด้านแนวคิด แต่ยังมีคุณภาพมาตรฐานในระดับเดียวกับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 12 แห่งในภูมิภาค
- สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลกของดะนีดิน รวมถึงมหาวิทยาลัยโอคาโก และ Te Pukenga (Te Pūkeka) โอคาโก โพลีเทคนิค ให้การศึกษาแก่นักศึกษากว่า 30,000 คนต่อปี มีผลงานการวิจัย และผลิตภัณฑ์ที่ระดับโลกอย่างสม่ำเสมอ

 มหาวิทยาลัยโอคาโกได้รับการจัดเป็นหนึ่งใน 10 มหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2564 โดยการจัดอันดับโดยนักศึกษาระดับโลกขององค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Times Higher Education)

 ดะนีดินมีสถาปัตยกรรมสมัยเอ็ดเวิร์ดและวิกตอเรียอยู่มากที่สุดในซีกโลกใต้

 ได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งใน 10 จุดหมายท่องเที่ยวยอดนิยมกำลังเป็นที่นิยมของโลกโดย TripAdvisor ในปี พ.ศ. 2563

 ดะนีดินเป็นสถานที่เดียวในโลกที่อบอุ่นพอที่จะชมออโรรา ออสตราลิสในชุดกางเกงยีนส์และเสื้อยืด

 ถนนบอสตันในดะนีดินเป็นถนนที่ลาดชันที่สุดในโลก

สำรวจดะนีดิน

ดะนีดินเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชีวิตกลางแจ้งและชีวิตในเมือง ทุกนี่ยภาพทางธรรมชาติอันงดงามเป็นบรรยากาศที่สมบูรณ์แบบสำหรับโลกของกิจกรรมสันทนาการในดะนีดินและภูมิภาคโดยรอบ เกี่ยวชมธรรมชาติและเดินป่า ตักอล์ฟ เล่นเซิร์ฟ ล่องเรือ ตกปลา ขี่ม้า ขี่จักรยาน และปั่นจักรยานเสือภูเขา

ดะนีดินมีศูนย์กลางเมืองที่คึกคัก มีการเฉลิมฉลองศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าตลอดทั้งปีผ่านเทศกาลที่หลากหลาย นิทรรศการ และการแข่งขันกีฬาต่างๆ นักชิมทั้งหลายจะพบกับอาหารแสนอร่อยมากมาย รวมถึงกาแฟที่ดีที่สุดที่จะหาได้ในประเทศ ซึ่งรับรองว่าจะถูกปากทุกคนอย่างแน่นอน



ดะนีดินเป็นเมืองหลวงของสัตว์ป่าของประเทศนิวซีแลนด์ เซอร์เว็ต แอเทนโบโรเคยกล่าวไว้ว่า คาบสมุทรโอคาโกและแหลมเกียโรเป็นสถานที่พิเศษและมีเอกลักษณ์มาก เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาดะนีดินควรมาแวะชม

คาบสมุทรโอคาโกได้รับการจัดให้เป็นเส้นทางปั่นจักรยานที่เป็นที่นิยมสูงสุดในสิบของโลกถึงสองครั้งโดยคู่มือการเดินทางโลนลี่ แพลนเน็ต

ทางเดินใหม่เลียบอ่าวโอคาโกทำให้การปั่นจักรยานและการเดินริมน้ำเป็นประสบการณ์ที่สวยงามน่ารื่นรมย์

ดะนีดินได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมโดยองค์การยูเนสโก มีชื่อเสียงด้านศิลปะที่มีชีวิตชีวาและเข้าถึงได้ รวมถึงโรงละครและชุมชนแห่งวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และอนาคตของเมือง

ดะนีดินเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางท่องเที่ยวที่คึกคักทางใต้ ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสำรวจมุมมองงามนี้ของเกาะใต้ เส้นทางท่องเที่ยวโอคาโกตอนกลางก็เริ่มต้นในเมืองนี้ โดยไปตามเส้นทางประวัติศาสตร์ในประเทศผ่านชานเมืองและเมืองชนบทที่สวยงาม

“ผมย้ายมาดะนีดินเพื่อหนีจากชีวิตการแข่งขันอันยุ่งเหยิงของเมืองใหญ่ เพื่อจะได้มีชีวิตที่สมดุล ผมอยู่ที่นั่นมา 3 ปีแล้ว และรักทุกนาทีที่อยู่ที่นี่ วิถีชีวิตที่นี่เยี่ยมมาก มีอะไรให้ทำมากมาย และสถานที่สวยๆ ให้สำรวจ ผมเริ่มธุรกิจที่นี่ไม่นานหลังจากมาถึง และชุมชนให้การต้อนรับและสนับสนุนผมเป็นอย่างดี

ทอม สวีนี้ | ผู้อำนวยการ | Crew Consulting

”

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดะนีดิน สถานที่ที่เยี่ยมยอดในการท่องเที่ยว ทำงาน อยู่อาศัย ศึกษา และทำธุรกิจได้ที่ www.DunedinNZ.com

